



# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ ๓๓๔๓



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๔๘๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็น

ของร่างกฎกระทรวงฯ ตามผลการรับฟังความคิดเห็น

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ ๑. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาในครั้งนี้ ยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยังขาดข้อมูลในส่วนของ การปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผล จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำและส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี และ ๒. การกำหนดวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฯ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เป็นการกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ค่อนข้างนาน อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นไปเพื่อให้หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมีการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ จึงเห็นสมควรให้พิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็น นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ประเด็นที่ ๑ การนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มาปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผล ขอเรียนว่า ในขั้นตอนการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค (<http://laws2.ddc.moph.go.th/index.php>) และผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา...

กฤษฎีกา (<https://law.go.th>) ต่อมา กรมควบคุมโรคได้มีการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดทำข้อมูลสรุปในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ประเด็นที่ ๒ การทบทวนวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ขอเรียนว่า เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และทันสมัย ด้วยมาตรฐานการให้บริการอย่างเดียวกัน หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและมีมติเห็นชอบให้วันที่มีผลใช้บังคับตามเดิม คือ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๓๘ (นางสาวกรณกวิณา)

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [legallaffairs@ddc.mail.go.th](mailto:legallaffairs@ddc.mail.go.th)